

Chương trình giúp cựu Chiến binh QLVNCH đang cư ngụ tại Hoa Kỳ về vấn đề nhà cửa

Như chúng tôi đã từng ra thông cáo, báo tin cho đồng hương tại **Vùng St. Pete-Clearwater-Largo Florida** về việc sinh hoạt của *Tổ Chức Cộng Đồng trong việc Housing và một chương trình xin xây cất chung cư cho người Lính VNCH đang sống Cô Đơn, không bà con thân thuộc, không người chăm sóc bạn bè trên con đường của tuổi đời bóng xế.*

Chương trình housing đang tiến triển rất khả quan qua sự ân cần giúp đỡ của Bà Giám Đốc phụ trách chương trình housing.

Đợt đầu chúng tôi chỉ có 6 người ghi danh, tất cả đã được thông qua thủ tục hồ sơ và đã được thông báo của Housing cho biết là đã nằm trong waiting list [danh sách đợi].

Trong lúc tìm kiếm những vị cần được chương trình housing giúp đỡ. Có một số người cho chúng tôi hay là hiện nay có một vài trường hợp cha mẹ sống với con cái trên nỗi niềm tủi nhục. Có người cho chúng tôi biết, họ là những người nguyên gốc Lính VNCH. Sau bị bọn VC bỏ tù để trả thù họ [vì] đã nhiều lần chống trả chúng trong cuộc chiến VN.

Bây giờ qua đây không còn tuổi xuân của thời thanh niên đầu đời nhiều hy vọng. Tuổi xuân của người Lính VNCH đã nghiệt ngã trên đoạn đường chinh chiến với VC để hậu phương được an bình sinh sống. Rồi đến tuổi tam thập lập niên thì sức lực và nhiệt tình bảo vệ quê hương khỏi bàn tay của VC đã đi vào con đường cụt. Máu huyết trên trách nhiệm và danh dự của cuộc đời lại bị đầy ải, sỉ nhục dưới bàn tay độc ác của bọn VC trong những nơi chốn tù đầy dã man, mọi rợ. Cái chịu đựng nín nhịn đau thương đó của người Lính VNCH đã không còn xem cái chết trong những u uất hiu hắt trên thân phận tù nhân của mình.

Rồi khi tuổi đã già, đưa con cái giã từ VN trong những diện HO, hay đoàn tụ. Có người may mắn được sống bình an dưới sự hiếu thảo của con cái. Nhưng, cũng có người thiếu may mắn sống nhờ ở đậu với con trong cái tình cảnh tủi thân, buồn khổ. Có những lúc vừa chan nước mắt, vừa ăn cơm.

Thưa Quý vị, con người sinh ra đều có số phận của đất trời. Quý vị nào đang ở trong tình cảnh vừa kể trên cho dù ở xa hay gần. Xin vì tình Quân Dân Cá Nước tương thân tương trợ lẫn nhau. Quý vị hãy từ bỏ cái mặc cảm đau thương ấy để cho những người con của

VNCH đã từng chịu ơn của Quý vị đã hy sinh tuổi xuân ngày đêm cận kề trong cái chết để bảo vệ cho người dân VNCH an cư lạc nghiệp. Bây giờ xin quý vị hãy để cho con dân VNCH trả ơn quý vị.

Xin thành thật yêu cầu quý vị liên lạc với chúng tôi tại số phone (813)399-0534 hay đến:

Trung tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia
Vùng Saint Pete-Clearwater-Largo
6101 66th Ave N.
Pinellas Park, FL 33781

Hay những quý vị ở xa muốn về Florida sinh sống,
xin liên lạc với chúng tôi qua email: ntran1213@hotmail.com.

Chúng tôi sẽ tùy từng trường hợp cùng với khả năng sẽ cố gắng trong công tác này. Sở dĩ chúng tôi yêu cầu quý vị liên lạc bằng email trước, sau đó chúng tôi sẽ gọi quý vị là bởi có rất nhiều phone quảng cáo gọi không nằm trong contact list của chúng tôi, do đó chúng tôi sẽ bỏ sót.

Chúng tôi lại còn có một Hội Tổ Chức Phụ Nữ tại Florida cũng nhiệt tình trong công tác này. Chúng tôi sẽ can thiệp cho quý vị hội đủ điều kiện trong những chương trình Housing mà chúng tôi đang nỗ lực kêu gọi quý vị tham gia hầu chúng ta có cùng một xã trong housing của chính phủ Hoa Kỳ.

Từ đó, quý vị sẽ được họp mặt hằng tuần với tổ chức Cộng Đồng của chúng tôi ngay tại housing quý vị sinh sống trong những buổi sinh hoạt party, karaoke hay hàn huyên tâm sự đôi xa lạ thành gia đình cùng với những láng giềng người Việt của quý vị để hương lửa nồng nàn của những người cùng chủng tộc cùng quá khứ có thể giúp nhau trên con đường còn lại.

Tiền nhà quý vị sẽ đóng trên lợi tức của quý vị. Trong chương trình này, quý vị sẽ được cứu xét để được hưởng phí tổn thấp nhất.

Tất cả những phí tổn trong housing của quý vị đều đóng cho chính phủ. **Tổ chức Cộng Đồng NVQGVSC** sẽ không dính líu gì đến vấn đề tài chánh của quý vị.

Như đã thưa ở trên, vì thiếu số của chúng ta cũng có rất nhiều chương trình của từng địa phương đòi hỏi, giúp đỡ, mà chúng ta phải tranh đấu.

Trên tinh thần trả ơn cho những người lính VNCH chúng tôi tham gia công tác với tất cả tinh thần thiện nguyện và bất vụ lợi.

Những quý vị Quân Nhân Cán Chính VNCH nào đang ở những Tiểu Bang khác mà nằm trong tình cảnh thiếu may mắn và tủi nhục trên miền quê này về đây sinh sống. Xin vui lòng email chúng tôi tại ntran1213@hotmail.com để chúng tôi sẽ hoạch định những chương trình giúp đỡ quý vị.

Cũng cần nhắc lại là những vị nào đang ở trong những nhà dưỡng lão vì sự khó khăn của bệnh tật thì chúng tôi KHÔNG ĐỦ KHẢ NĂNG để giúp đỡ những vấn đề đó.

Còn về vấn đề xin tài trợ xây dựng chung cư cho người Quân Dân VNCH chúng tôi vẫn đang tiến hành và cũng đang lobby [vận động hành lang] những vị Thị Trưởng Tái Ứng Cử và Ứng cử trong mùa Bầu Cử năm nay. Chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có sự hỗ trợ đông đảo của các nhà phát triển trong thành phố giúp đỡ cho chúng tôi hoàn thành chương trình này.

Bài viết này chỉ cốt ý gửi đến quý vị nhất là những chiến sĩ VNCH như một lời tri ân trong tình thần ủng hộ Chiến Sĩ Tiền Tuyến của những Cựu dân hậu phương của Chính thể VNCH năm nào.

Kính chúc Quý vị một mùa xuân tràn đầy ánh sáng của hy vọng. Ánh sáng ấy sẽ đến trong đáy thẳm tuyệt mù tăm tối của quý vị để từ đó quý vị sẽ tự thốt lên lời độc thoại với chính mình. Và tiếng nói ấy, hãy cùng quý vị lên đường.

Trân trọng,
Tôn Nữ Hoàng Hoa
21/2/2018



Nguồn: Internet eMail by ddc b chuyển

*Đăng ngày Thứ Tư, February 28, 2018
Ban Kỹ Thuật Khóa 10A-72/SQT/ĐĐ, ĐĐ11/TĐ1ND, QLVNCH*